



บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

RMUTP

Think Creatively Do Professionally



ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ฯพณฯ เชี่ยว ภัฏญาริทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕ อายุ ๖๘ ปี สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกัมพูชา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กรุงพนมเปญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารมวลชน ประเทศกัมพูชา เป็นโฆษกนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานมูลนิธิช่วยเหลือสตรี เด็กพิการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ได้นำประสบการณ์ในชีวิตที่ได้สะสมไว้มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่ โดยระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้น ได้แก้ไขปัญหาในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างมากมาย เช่น ช่วยประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองหลายครั้ง ขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารมวลชนกัมพูชานั้น ได้เปิดให้มีการสื่อสารโดยเสรี แล้วลดการโฆษณาอันส่งผลกระทบต่อสังคมคือมีการโฆษณาเบียร์ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทน้อยลง ปัจจุบันแม้ว่าเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ประชาชนและรัฐบาลยังให้ดำรงตำแหน่งต่อเป็นวาระที่ ๓ รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน การศึกษา ตลอดจนงานปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ

ผลงานด้านสังคม เป็นประธานมูลนิธิกระทรวงสื่อสารมวลชน ดำเนินโครงการออกช่วยเหลือคนจน ผู้ประสบอุบัติเหตุทางธรรมชาติ ผู้พิการ ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวและส่วนรวม เพื่อช่วยทางด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และโรงพยาบาลภาครัฐในชนบทห่างไกล โดยมอบเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยเหลือศูนย์เด็กกำพร้า เด็กสติผิดปกติ โดยอนุญาตให้ทุกสถานีสื่อข่าวภายในประเทศ ร่วมมือ ร่วมใจกันช่วยเหลือสังคมจากเครือข่ายธุรกิจ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานในประเทศกัมพูชา ซึ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้นักศึกษาและสังคม โดยเฉพาะทางด้านข่าวสื่อสารมวลชน

จากความสำเร็จทั้งในด้านการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



นายเวชยันต์ เสงสุวนิช เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ อายุ ๖๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท พังเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.) สาขาวิชาการวางผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นักวิชาการวิจัยอิสระ เป็นวิทยากรการวิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัย การประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า ๙๐ หน่วยงานทั่วประเทศ

ผลงานด้านวิชาการ เป็นบรรณาธิการ คู่มือ “การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ตามมติคณะรัฐมนตรี” (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕ รวม ๗ ฉบับ) เป็นผู้ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปี และของนักวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ เรื่อง เป็นวิทยากรด้านการวิจัย การเขียนข้อเสนอการวิจัย การประเมินผลและพัฒนา ข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า ๙๐ หน่วยงาน (ระดับกรม/มหาวิทยาลัย) ทั่วประเทศ เป็นผู้ตรวจและประเมินผลงานวิจัย

ผลงานด้านสังคม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้เป็นวิทยากรเพื่อ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัย ตรวจและประเมินผลงานวิจัย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรการเขียน/การพัฒนาข้อเสนอ การวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี และทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กว่า ๑๐ ปี เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานวิจัย ยุทธศาสตร์ การวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายวาระ ด้วยประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถดำเนินการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่กำหนดไว้อย่างดีเลิศทุกประการ

จากความสำเร็จทั้งในด้านการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติ ประวัตินี้ไป



ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ อายุ ๕๔ ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้บริหารและดำเนินธุรกิจพลังงาน ซึ่งเริ่มต้นจากบริษัทเล็ก ๆ ก้าวไปเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ ๓ ปี ช้อน รางวัล Best CEO Award & Branding of Asia เป็นต้น จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัท กันกุลฯ กลายเป็นบริษัทพลังงานทางเลือกระดับต้นของประเทศ ที่ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำ และกลายเป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติไทยที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งบริษัทหนึ่ง

ผลงานด้านสังคม บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะกับนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส อาทิ การมอบทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชนและบุตรของพนักงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ที่บริษัทได้ไปประกอบกิจการ โดยได้ทำ Knowledge Sharing เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีพลังงานสู่สังคม อันเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ สนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้มหาวิทยาลัยนำความรู้ไปศึกษาต่อยอด จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้านพลังงานทดแทนให้นำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปศึกษาต่อในอนาคต นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งความรักต่อชุมชน โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายชัดเจน ไม่ใช่แต่เพียงด้านการทำธุรกิจพลังงาน แต่ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว การใช้ชีวิตคู่ของคนวัยทำงานภายในบริษัท โดยการส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดความรักชุมชนในหลายด้าน เช่น การร่วมรณรงค์ให้เกิดความรักสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นต้น

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บริษัท กันกุลฯ ได้มีโอกาสร่วมส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในหลายด้าน เช่น ติดตั้ง Solar Cell และ หลอด LED ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังการผลิต 71.68 kWp ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานต่อปี 107,000 kWh ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ปีละประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ได้ส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในหลายด้าน เช่น สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ประเพณีรวมใจ สนับสนุนการประกวด RMUTP Awards เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางด้านการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

จากความสำเร็จทั้งในด้านการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์



นางอำภา พงษ์ธิขจรชัย (เจียรกิตติกุล) เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ อายุ ๖๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ และผลิตเครื่องประดับ เป็นประธานออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ “กระต่ายทองคำประดับบุษราคัม เนื่องในวโรกาส ๘๐ พรรษา บุษราคัมไทยรวมใจภักดิ์” และเป็นผู้จัดทำตราสัญลักษณ์เข็มทองคำประดับเพชร และตราสัญลักษณ์เงินในตลับเงินประดับอเมทิสต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ประกอบการบริษัท บัวหิมะ (ประเทศไทย) เป็นผู้ประกอบการบริษัท คุณหมิง-ไทย คัลเจอร์เทรด เซ็นเตอร์ (จำกัด) เป็นผู้ประกอบการ บริษัท สุปริมพลอยไทย จำกัด

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ๒๕๓๕ วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย ๒๕๖๒ และจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยในประเทศจีน (ในเขตพื้นที่ ๑๗ เมือง) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยทุนสนับสนุนการวิจัยของกระทรวงพาณิชย์

ผลงานด้านสังคม เป็นที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เป็นที่ปรึกษาสมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เป็นที่ปรึกษาสมาคมช่างทองไทย เป็นกรรมการสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สภาหอการค้าไทย ออกแบบและจัดทำพอบทองคำประดับพลอย ถวายวัดป่าภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกแบบและจัดทำพระโกศทองคำ สร้างน้ำพระธาตุ ถวายวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบเจียรระโนพลอยประดับยอดพระมหาพิชัยมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ และออกแบบและจัดทำพอบดอกบัว หัวใจพระพุทธเจ้า ถวายวัดไร่เชิงตะวัน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบและผลิตเครื่องประดับนานาชาติ จัดโดย บริษัท เฮดเวย์ ฮ่องกง พ.ศ. ๒๕๓๔

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ ๑๑๑ ปีของการจัดตั้งวิทยาเขตพณิชยการพระนคร ได้รับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาเขตพณิชยการพระนคร พ.ศ. ๒๕๔๕ มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท ให้แก่คณะศิลปศาสตร์ มอบทุนการศึกษาเป็นรายปี ปีละ ๑ ทุน ทุนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ติดต่อกันเป็นเวลา ๘ ปี ให้กับคณะบริหารธุรกิจ จัดทำเหรียญเรือนหอมพร จำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ พร้อมกับพุทธาภิเษกเส้าทำ ๓ รอบที่วัดบวรนิเวศวิหาร ให้กับสมาคมครูและผู้ปกครองวิทยาเขตพณิชยการพระนคร และจัดทำเหรียญพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จากความสำเร็จทั้งในด้านการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ อายุ ๕๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๑ และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ ๑) FORMUL'ABC (Hairdressing School, Paris) ๒) École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Diplôme ๓) École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Independent Study ๔) School of Visual Arts., New York, Advanced Jewelry Making และ ๕) Lycée Octave Feuillet., Paris (Hat Design) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Art Director และดีไซเนอร์แบรนด์ TIPA

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแฟชั่น เป็นวิทยากรในการบรรยายองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า การสร้างโครงสร้าง Pattern ทั้งแบบกระดาษและการ Moulage การออกแบบเครื่องประดับ การทำหมวกจากโครงไม้ การปักผ้า งานฝีมือทุกแขนงในการตัดเย็บประติมากรรมเสื้อผ้า ทั้งนี้ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานศิลปะรูปแบบ Installation Art ในงาน Hof Art Gallery: Solo show “Aurore.” Bangkok รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐ นักออกแบบของประเทศไทยเข้าร่วมแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นโชว์ Bangkok Fashion Week: Top Designer Finalist selected และได้รับคัดเลือกให้ออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมกับศิลปินแห่งชาติของประเทศไทย Mr.Pierre Et Gilles ในการถ่ายภาพโฆษณางาน Festival d'Art Sacré Advertising poster for Catholic music festival organized by Mayor of Paris รวมถึงได้เข้าร่วมการประกวดการออกแบบจิ๋วเวอร์รี่ภาคพื้นยุโรป และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในงาน Concours International des Jeunes Créateurs de Mode (International Competition of Young Fashion Designers) : Prix d'Incitation – Bijoux (Accessoires)

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านทุนทรัพย์และการให้ความรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อการศึกษา ทั้งยังร่วมบริจาควัสดุฝึกปฏิบัติที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนทางด้านแฟชั่นให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับวัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่น อาทิ โครงการ Little Forest – ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ อีกทั้งยังช่วยเหลือพัฒนาการออกแบบสินค้าให้กับ OTOP โครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการทำ Moulage Patterns และเทคนิคการออกแบบในงาน Haut Couture รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในการแสดงแฟชั่นโชว์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมอบวัสดุในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผ้าที่ใช้ในการออกแบบแฟชั่นและการผลิตเสื้อผ้าจริง อีกทั้งยังให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างต่อเนื่อง

จากความสำเร็จทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสິงแหวดลัอม)



นางสาวปนัดดา สุวรรณานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๘๗ อายุ ๗๖ ปี สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนขางตาครูสคอนแวนท์ จากนั้นศึกษาเข้าต่อระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนราชินีบน เพื่อให้รู้เรื่องการอบรมแบบประเพณีไทย และศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษากับท่านผู้หญิงยศวดี อัมพรไพศาล หลังจากจากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาตรี สาขา Social Sciences ที่ Pennsylvania State University และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านเดียวกันที่ New York State University at Cortland และได้เดินทางกลับประเทศไทย โดยทำงานที่กรมแรงงาน (ขณะนั้น) ในตำแหน่งแนะแนวอาชีพ ส่วนหนึ่งของงานนี้จะต้องร่วมกับกรมราชทัณฑ์เข้าไปอบรมนักโทษตามสถานกักกันที่ต่าง ๆ เพื่อให้สังคมยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และชี้ช่องทางการฝึกงาน และเมื่อพ้นโทษแล้ว สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ถือกำเนิดและอยู่กับสังแหวดลัอมที่มีธรรมชาติร่มรื่น ได้รับการอบรมจากครอบครัวและสถานศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นคนดี ปฏิบัติดี มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ได้บริจาคที่ดินหลายแห่ง โดยมีความประสงค์เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของเยาวชน และเพื่อนร่วมโลกทุกคน โดยใช้ปรัชญาในการดำเนินชีวิตตามแนวทางที่วางไว้ว่า “ความปลื้มใจที่ให้ประโยชน์กับเยาวชนและประเทศชาติ ทำบุญโดยที่บุตรและสามีต่างก็สนับสนุน”

ผลงานทางสังคม เนื่องด้วยพื้นที่ในละแวกบ้านโดยเฉพาะพื้นที่ถนนจอมทอง มีความเจริญในพื้นที่จนทำให้เหลือมีพื้นที่สีเขียวน้อยมาก นางสาวปนัดดาจึงมอบที่ดิน จำนวน ๔ ไร่ ให้กับทางเขตจอมทองเป็นผู้ดูแล เพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อน เป็นปอดของแถวนั้น และได้วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก รอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งถนนตัดผ่านสวนที่คุณแม่ของนางสาวปนัดตามอบไว้ให้ จำนวน ๓๐ ไร่ ประกอบกับว่าทางด้านทิศใต้ของกรุงเทพฯ ยังขาดแคลนโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลให้เด็กนักเรียนต้องเดินทางไกลมาก เพื่อเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ คุณปนัดดาจึงได้มอบที่ดินแปลงดังกล่าว ถวายเป็นพระราชกุศลโดยบริจาคให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียน และขอร้องให้ตั้งชื่อตามโรงเรียนสวนกุหลาบที่ฝั่งพระนคร เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณพ่อของคุณปนัดดาที่จบมาจากที่นั่น และยังมีหลานอีกหลายคนที่ย้ายจากที่นั่นเช่นกัน ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปลายปี ๒๕๖๓ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าพบคุณปนัดดา โดยมี ศาสตราจารย์ (สมทบ) ดร.กรรณิการ์ ลัจจุล เป็นผู้ประสานงาน และได้มอบที่ดินริมคลองบางมด เขตจอมทอง จำนวน ๒๙ ไร่เศษ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษาทางกลีกรรม โดยดำรงรักษาความเป็นสีเขียวของธรรมชาติไว้ตลอดกาลนาน

จากความสำเร็จทั้งด้านการประกอบอาชีพและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังแหวดลัอม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป